

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 17 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผศ.ชัชชัย พวกดี	ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผศ.ชาลี ตระกูล ผศ.ดร.รัชนี นิธากกร น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี
---	--

โทรศัพท์ : 0 5570 6555 ต่อ 1004	โทรศัพท์ : 0 5570 6555 ต่อ 7907
---------------------------------	---------------------------------

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ประเด็นที่ 1 มีเหตุผลในการกำหนดแผนงานการนำความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเป้าหมายมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของชุมชนนครไทรตรังซ์ และนำมาจัดทำเป็นแผนกำหนดแผนในการพัฒนา ซึ่งมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรตรังซ์ ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประเด็นที่ 2 มีการกำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ มีการจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนไทรตรังซ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยในแผนมีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าของเป้าหมาย และดำเนินการสำเร็จร้อยละ 88

ประเด็นที่ 3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงาน มีการจัดทำแผนการให้ความรู้และกำหนดหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ มีการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็ก กำหนดช่วงเวลาในการพัฒนาฯ และให้มีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมด้วย

ประเด็นที่ 4 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการดำเนินการตามแผนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน 5 คณะ และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลไทรตรังซ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประเด็นที่ 5 จากการลงไปบริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมายโดยการสัมภาษณ์ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อคณะ/สถาบัน คิดเป็นร้อยละ 87.00

เกณฑ์การให้คะแนน :

ประเด็นที่	วิธีการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1	มีเหตุผลในการกำหนดแผนงานการนำความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
2	มีการกำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3	มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
4	มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
5	มีผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคมต่อคณะ/สถาบัน ได้ผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ดำเนินการได้ 1 ข้อ	ดำเนินการได้ 2 ข้อ	ดำเนินการได้ 3 ข้อ	ดำเนินการได้ 4 ข้อ	ดำเนินการได้ 5 ข้อ

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก	2.00	ดำเนินการได้ 5 ข้อ	5.0000	0.1000

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

1. มีการจัดทำแผนในการสร้างชุมชนเข้ม

<p>2. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง</p> <p>3. มีการวางแผนโดยกำหนดวันเวลาและกิจกรรมที่ชัดเจนในการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่</p> <p>4. สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม</p>
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :</p> <p>1. มีงบประมาณสนับสนุนในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง</p> <p>2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง เช่น อบต.ไทรตรีงษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล</p>
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>การประสานงานกับคณะ/ศูนย์/สำนัก ในการลงพื้นที่ช่วงเวลาที่ตรงกันเนื่องจากการมีภารกิจงานอื่น ๆ เข้ามาเป็นจำนวนมาก</p>
<p>หลักฐานอ้างอิง :</p> <p>เอกสาร 17.1 แผนการนำความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม</p> <p>เอกสาร 17.2 แผนการปฏิบัติงานการสร้างชุมชนเข้มแข็ง</p> <p>เอกสาร 17.3 ระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงาน</p> <p>เอกสาร 17.4 สรุปรายงานการดำเนินงานตามกิจกรรม</p>